



มุ่งมั่นกับการเรียน ในแบบ คินันทการ์ โท

สาวน้อยวัยใส 19 ปี กากา-คินันทการ์ โท นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เห็นชื่อ ลูกเล็กกากาแล้วฟังดูไม่คุ้นก็ไม่ต้องแปลกใจ เพราะเธอ เป็นลูกครึ่งไทยจีน “กากา” เป็นภาษาจีน แปลว่า ความสุข ด้วยคุณพ่อเป็นคนจีนฮ่องกงเธอจึงสามารถพูด จีนกวางตุ้งได้ และเธอก็ชอบเรื่องอะไรที่จีนๆ โดยเฉพาะ แพทย์แผนจีน จากนักเรียนชั้นมัธยม 6 โรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่รักเรียนมากๆ เรียนได้เกรดเฉลี่ยมากถึง 3.7 เธอจึงตั้งใจเรียนต่อด้านการแพทย์ ด้วยความชอบวิชาด้านวิทยาศาสตร์ที่เธอทำคะแนนได้ดี กว่าทางด้านภาษา เมื่อศึกษาจบมัธยม 6 เธอมุ่งมั่น สอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์ที่มีเครื่องมือเครื่องมือ ด้านการเรียนที่ค่อนข้างครบถ้วน โดยเธอเลือกคณะ แพทย์แผนจีนเป็นอันดับหนึ่ง แต่เธอชอบติดแพทย์ แผนไทยที่เรียนเกี่ยวกับสมุนไพรไทยในการรักษา และตัดสินใจเรียนเทคนิคการแพทย์ซึ่งก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่ง ที่คินันทการ์ให้ความสนใจ

“จริงๆ อยากเรียนแพทย์แผนจีนมาก เพราะเข้ากับยุคสมัย เมื่อไทยก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน แพทย์แผนจีนจะ ได้เปรียบ แต่พอสอบได้เทคนิคการ แพทย์ซึ่งเลือกเอาไว้อันดับที่ 2 ที่ เลือกเทคนิคการแพทย์ก็เพราะ เป็นส่วนหนึ่งของการแพทย์ เรียนรู้เทคนิคการทำงานในห้อง แล็บ เหมือนเป็นผู้ช่วยคุณหมอ เวลาหมอตตรวจคนไข้ หมอนำผลมา ส่งตรวจในห้องแล็บ เทคนิคการ แพทย์จะเป็นคนตรวจผล นอกจากนี้ยัง สามารถทำงานเป็นเซลล์ขายเครื่องมือ แพทย์ก็ได้ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ และที่เลือก เรียนมหาวิทยาลัยเอกชนเพราะเครื่องมือเครื่องมือในการ เรียนพร้อมกว่ารัฐบาล เวลาทำแล็บจับคู่กันสองคน เราจึง ได้จับเครื่องมือมากกว่า”

อีกทั้งการเรียนเทคนิคการแพทย์ เธอยังได้เรียนรู้ เกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ อนุาโตมี เป็นต้น แม้จะเป็นวิชาที่ เรียนสนุกแต่ก็ยาก เพราะต้องใช้ความจำ และความ เข้าใจ



“เกรดเฉลี่ยภาคแรกได้ 2.9 ก็พอใจกับคะแนน เพราะเรียนยากทุกวิชา เช่น อนุโตมี เราต้องเรียนเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ เส้นเลือด ระบบต่างๆ ภายในร่างกาย วิชาเคมีก็ต้องจำโครงสร้างสูตรเคมี ถ้าจำไม่ได้ก็ไปต่อไม่ได้ เราจึงต้องจำสูตรให้ได้”

นอกจากตั้งใจและรักเรียนแล้ว กากากก็จัดเป็นเด็กกิจกรรมโดยเธอได้รับคัดเลือกให้เป็นดาวมหาวิทยาลัย ด้วยความสวย ความน่ารัก และความสามารถพิเศษ รวมทั้งบุคลิกภาพ เธอจึงได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการชั้นปี ดูแลเรื่องกิจกรรมต่างๆ ได้ประชุมกับทั้งรุ่นเดียวกันและรุ่นพี่ เช่น จัดกิจกรรมพีธีรับเลือกาวน เราต้องสร้างสรรค์ชมแสดงความยินดี หรืองานบุญรับปริญญา กากากต้องหาเพลงและคุยกับเพื่อนๆ ว่าเราใช้เพลงนี้ ร้องแบบนี้ หรืองานแก้กอลอง คืองานแข่งกีฬาร่วมเทคนิคการแพทย์ทุกมหาวิทยาลัย 12 สถาบันมาแข่งกีฬา กัน ปีนี้เราเป็นเจ้าของ กากากได้รับหน้าที่ถือพาน นั่งในขบวนพาเหรด และยังมีงานพิธีกรเมื่อมหาวิทยาลัยมีแข่งกีฬา และ

การคุมสแตนเชียร์ เรียนแค่ชั้นปี 1 แต่กากากทำกิจกรรมเยอะมาก แต่การเรียนก็ไม่เสีย เพราะมีการแบ่งเวลาที่ดี เช่น ตอนเย็นทำกิจกรรม กลับไปที่ห้องต้องรีบเคลียร์การบ้านและอ่านบททวนอย่างน้อยๆ 2 สัปดาห์ต้องเตรียมสำหรับอ่านหนังสือก่อนสอบ แม้จะหนัก แต่ก็ต้องพยายาม เพราะการทำกิจกรรมก็ให้ประสบการณ์ที่ดีได้ รู้จักทำงานและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น



ด้วยความสวยน่ารัก กากากได้รับการทาบทามให้เซ็นสัญญากับ แคมปัสสตาร์ ในเครือโมโน กรุ๊ป ทำให้เธอได้เรียนทั้งการแสดง พิภทงบพเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่การบันเทิงอย่างเต็มตัว แต่การเรียนเธอไม่ทิ้งอย่างแน่นอน เพราะในอนาคตเธอยากมีอาชีพการงานที่มั่นคง หากเป็นดาราถ้าไม่ดังจริงๆ ก็ไม่มีงาน แต่หากเราเรียนหนังสือเก่งสาขาใดๆ ก็จะมีงานรองรับอย่างแน่นอน

“ชีวิตคนเราจะประสบความสำเร็จได้ สิ่งแรกคือเราต้องเรียนให้เก่งก่อน เพื่อให้คนรู้ว่าเรามีความสามารถ ทุกคนก็อยากได้เราไปทำงาน กากากคิดว่าเราน่าจะพัฒนาตัวเองด้านการเรียนก่อน เราจึงจะประสบความสำเร็จในอนาคต อยากฝากเพื่อนๆ ด้านการเรียน คือ ความรู้เป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราได้นานค่ะ” สาวน้อยวัย 19 คีนันทการ์กล่าวทิ้งท้ายอย่างน่าฟัง ■